

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 18-21 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>หวัดนกระบาด</p> <p>รมว.เกษตรของฝรั่งเศสเปิดเผยว่า พบไวรัสไข้หวัดนกใน 5 ภูมิภาคทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ไม่มีความเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดสู่คน โดยเชื้อไวรัสที่มีการระบาดคือ สายพันธุ์เอช 5 เอ็น 1, เอช 5 เอ็น 2 และเอช 5 เอ็น 9 ก่อนหน้านั้น ทางกรมฝรั่งเศสระบุว่า สายพันธุ์ เอช 5 เอ็น 1 ที่พบในประเทศมีความแตกต่างจากไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์เอเชีย ที่คร่าชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมาก</p>	-	-
นานาชาติ	<p>มะกัน เผยผลวิจัยสาเหตุมะเร็งลำไส้ 70-90% เกิดจากปัจจัยภายนอก มากกว่าโชคร้าย</p> <p>ผลการวิจัยล่าสุด ของทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยในนิวยอร์ก ชี้สาเหตุทำให้คนเราเป็นมะเร็ง 70-90% มาจากสภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอก รวมทั้งไลฟ์สไตล์ หรือการใช้ชีวิต ไม่ใช่เกิดจาก ความโชคร้าย ผลวิจัยล่าสุดของทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัย สโตนี บรู๊ค ในนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งว่า ไม่ได้มาจาก 'ความโชคร้าย' แต่มาจากสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิต หรือไลฟ์สไตล์ของคนผู้นั้นเป็นสำคัญ โดยจากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภายนอกเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งสูงถึง 70-90% เลยทีเดียว ในขณะที่มีเพียงผู้ป่วยโรคมะเร็ง 10-30% ที่มีสาเหตุการป่วยมาจากปัจจัยภายใน โดย ดร.ยูซูฟ ฮันนัน หัวหน้าทีมวิจัย กล่าวว่า ปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญทำให้เกิดโรคมะเร็ง ซึ่งผู้คนไม่สามารถจะไขข้ออ้างในการเป็นโรคมะเร็ง ด้วยคำว่าเป็นความ 'โชคร้าย'</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ห้ามยาแก้มึนเศร้า เสี่ยงมีลูกออทิสติก</p> <p>นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมอนทรีออลได้เผยว่า สตรีมีครรภ์ที่กินยารักษาอาการซึมเศร้า ระหว่างไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3 จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงสูงที่อาจจะได้ลูกเป็นเด็กออทิสติกกว่าปกติถึง 2 เท่า จากสถิติการมีครรภ์ของผู้หญิงแคนาดามีจำนวนไม่น้อยกว่า 145,000 ราย พบว่าการกินยาดังกล่าว ทำให้หญิงมีครรภ์ตกอยู่ใต้ความเสี่ยงนี้มากถึงร้อยละ 87 ยาเหล่านี้ที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด เช่น ยาโพรแซก แพกซิลและโซลอฟท์</p>	-	-
ประเทศ	<p>เครือข่ายผู้บริโภคร้องบังคับติดฉลากจีเอ็มโอ ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ "ตัดแปรพันธุกรรม"</p> <p>ตัวแทนองค์กรและเครือข่ายที่ทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ยื่นหนังสือถึงรมว.สาธารณสุข ผ่านพ.กิตติศักดิ์ กลัปดี เลขานุการ รมว.สาธารณสุข เพื่อขอให้ปรับปรุงมาตรการติดฉลากจีเอ็มโอในอาหาร ที่มีการตัดแปรพันธุกรรม หรือจีเอ็มโอ แม้จะยังไม่มี ความชัดเจนในผลกระทบจากอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารจีเอ็มโอ แต่เนื่องจากทั่วโลกให้ความสำคัญในการป้องกันโดยยึดหลักปลอดภัยไว้ก่อน โดยบางประเทศห้ามนำเข้าอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารจีเอ็มโอ ส่วนประเทศที่นำเข้าก็จะมีการติดฉลากให้ผู้บริโภคอย่างชัดเจน เช่น ประเทศบราซิลที่ติดฉลากตัว T ที่มาจากคำว่า Transgenic (ทรานส์เจนิค) ที่แปลว่า ตัดแปรพันธุกรรมอย่างชัดเจน</p> <p>ขณะที่ในประเทศไทยกลับพบว่า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 251 ปี 2545 ให้มีการแสดงข้อความตัดแปรพันธุกรรม เฉพาะอาหารและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง และข้าวโพดที่ตัดแปรพันธุกรรมเท่านั้น ทั้งที่ปัจจุบันมีอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารอีกหลายชนิด ที่อาจเข้าข่ายอาหารตัดแปรพันธุกรรม</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 18-21 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.ออกระเบียบฯ ยึดทรัพย์สินจนท.ทุจริต-เงินเลื้อ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการออกระเบียบสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองสำหรับความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2558 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 2558 ว่า ระเบียบใหม่นี้จะเน้นมุ่งใช้ปฏิบัติกับ เจ้าหน้าที่ที่ทำผิดในเรื่องการทุจริตยกยอกเงิน หรือประมาทเงินเลื้ออย่างร้ายแรง เช่น กรณีเมาแล้วขับรถชน โดยจะมีคณะกรรมการ 2 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการสืบ ยึด และอายัดทรัพย์สิน และคณะกรรมการขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาชดใช้ อย่างไรก็ตามหาก ผู้ถูกยึดทรัพย์สินเห็นว่าไม่ถูกต้องก็สามารถอุทธรณ์มายังปลัดกระทรวง หรือฟ้องศาล ปกครองได้ “ระเบียบนี้จะเน้นใช้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำความผิดเรื่องการทุจริต และประมาท เงินเลื้ออย่างร้ายแรง ส่วนที่มีข้อกังวลว่านิยามของคำว่าประมาทเงินเลื้ออย่างร้ายแรง จะ หมายรวมถึงการดำเนินการทางการแพทย์ด้วยนั้น ขอยืนยันว่าระเบียบนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่อง ทางการแพทย์ หรือการฟ้องร้องบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากกรณีดังกล่าวมีกฎหมาย อื่นที่ใช้บังคับ และสามารถฟ้องศาลได้อยู่แล้ว”</p>	-	
ประเทศ	<p>น้ำประปาหุงข้าวก่อมะเร็ง กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกสังคมออนไลน์ มีประชาชนส่งต่อแชร์ข้อความ ลักษณะเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาหุงข้าวก่อ มะเร็ง ในข้อความระบุว่า หากเปิด น้ำประปามาขาวข้าวหุงข้าว คลอรีนในน้ำประปาจะทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์คือข้าว เมื่อได้รับความร้อนก็จะเปลี่ยนเป็นไตรฮีโลมีเทนหรือสารก่อมะเร็ง โดยระบุวิธีแก้ไข ต้องนำน้ำประปามาใส่เืองน้ำและเปิดฝาทิ้งไว้สักครึ่ง ชั่วโมงให้คลอรีนระเหยก่อนนำมา ขาวข้าวและหุงข้าว รศ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า การประปาเคยแถลงยืนยันแล้วว่าการ ใช้น้ำประปาหุงข้าวไม่ทำให้เกิดสารก่อ มะเร็งตามที่มีการส่งต่อข้อความกัน เพราะ คลอรีนในน้ำประปาจะฆ่าเชื้อโรคอยู่แล้ว อีกทั้งยังสามารถระเหยได้ง่าย หรือแม้แต่ตอนที่ ที่หุงข้าวสารคลอรีนก็ระเหย ซึ่งคลอรีนในน้ำมีปริมาณน้อยมาก เชื่อว่าเป็นการส่งต่อ ข้อความให้เกิดความกลัว</p>	-	-
ประเทศ	<p>ตีปี๊บมาแล้วขับ”จับขัง”แพนรอลงอาญา นายแพทย์ธนะพงศ์ จิวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการ ควบคุม.กล่าวว่าผลการศึกษาคำการใช้ มาตรการเมาขับ จับ(กัก)ขังนั้นจะเป็นทางเลือกของการลงโทษที่เป็นธรรมมากกว่า”การ ปรับ”และการ”จำคุกในระยะสั้น”สามารถสร้างความตระหนักต่อผู้ขับขี่ได้สำหรับโทษ กักขังนั้นตามกฎหมายให้อำนาจให้ศาลใช้ดุลพินิจได้ ซึ่งมาตรการนี้จะได้ประโยชน์คือ1.ไม่ ทำให้ผู้กักขังเสียประวัติเพราะผู้ลงโทษกักขังไม่ถึงว่าเคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก2. การกักขังเป็นการลงโทษที่จำเลยมีแนวโน้มจะยอมรับและสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3.การกักขังดีกว่าการปรับเพิ่มอัตราเพราะการปรับเพิ่มอัตราคนที่มีความฐานะทางการเงิน สามารถจ่ายให้พ้นคดีได้ส่วนคนจนจะยอมติดคุกแทน</p>	<p>สถานการณ์ อุบัติเหตุปี 2558 พบการบาดเจ็บ จากท้องถนนสูง กว่าค่า Median 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่เดือน ม.ค. 58 เป็นต้นมา แต่อัตราตาย ลดลง</p>	<p>มอบ ยุทธศาสตร์ 1,2 กำหนดจุด เสี่ยงจังหวัด พิจิตร 5 จุด พร้อมจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ อุบัติเหตุให้ ประชาชน รับทราบ อย่าง ต่อเนื่อง</p>



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 18-21 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.เตรียมหารือฉลากจีเอ็มโอเพื่อคุ้มครองสุขภาพปชช.</p> <p>นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับหนังสือจากเครือข่ายผู้บริโภค โดยมีเนื้อหาระบุว่า อาหารที่มีส่วนประกอบของจีเอ็มโอ เข้ามาในประเทศไทยหลายปีแล้ว โดยมีพืชและสัตว์ที่เกิดจากจีเอ็มโอเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 251) เรื่อง การแสดงฉลากอาหาร ที่ได้จากเทคนิคจีเอ็มโอมีเพียง ข้าวโพด ถั่วเหลือง เท่านั้น จึงขอให้กระทรวงสาธารณสุข ยกกระตบการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยของอาหารจีเอ็มโอ โดยไม่ต้องรอกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ</p>	-	-
ประเทศ	<p>WHOระบุไทยใช้จ่ายสุขภาพสูงอันดับต้นเอเชีย</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้กล่าวว่า สถานการณ์สุขภาพประชาชนไทย พบคนไทยป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน จิตเวช ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมองมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐบาลและประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมากขึ้น ตามรายงานองค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี 2556 ระบุประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงเป็นลำดับต้นๆ ของทวีปเอเชีย โดยเป็นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนร้อยละ 79.82 และเป็นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของรัฐบาลร้อยละ 20.18 ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ เพิ่มสุขภาวะ ความเป็นธรรม ลดความเสี่ยงทางการเงินและสังคม ลดการป่วยและการตายก่อนวัยอันควร รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดเป้าหมายการปฏิรูป 4 ด้านคือ ระบบบริการสุขภาพ ระบบสร้างเสริมคุณภาพป้องกันและควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ และระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ดำเนินการดังนี้ 1.ตั้งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับชาติ พัฒนาขีดความสามารถของเขตสุขภาพ และปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค 2.เพิ่มบุคลากรและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 3.พัฒนาบริการ เน้นบริการปฐมภูมิ 4.พัฒนาขีดความสามารถของการวิจัยทั้งด้านนวัตกรรมและนโยบายระบบสุขภาพ ด้านยา เครื่องมือแพทย์ เทคโนโลยี 5.จัดทำระบบข้อมูล เป็นฐานข้อมูลแก่ประชาชน ติดตามประเมินผลและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการดูแลตนเอง 6.ปรับปรุงกฎเกณฑ์วิธีการจ่ายเงิน ซึ่งมีแผนปฏิบัติการ 2 ระยะคือ ระยะเร่งรัด พ.ศ.2558-2560 เป็นการเตรียมความพร้อมในการวางรากฐานเข้าสู่วาระปฏิรูป ระยะที่ 2 พ.ศ.2560-2565 เป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงของวาระการปฏิรูปสู่วาระการปรับเปลี่ยนให้บรรลุตามแนวทาง “ระบบสุขภาพไทยในทศวรรษหน้า ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพมั่นคงอย่างยั่งยืน”.</p>	-	-
ประเทศ	<p>60ปียังไม่แก่! ถอดบทเรียน"เกาหลี"แก้ปัญหาสังคมสูงวัยด้วยการ"ขยายวัยเกษียณ"</p> <p>"รัฐบาลเกาหลีพบว่าการเกษียณก่อนกำหนดทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะระบบบำนาญที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนยาวขึ้น เพราะคนอายุหลัง 55 ปี ยังอยู่ได้หลายสิบปี ขณะที่เงินบำนาญก็ไม่ทำให้ผู้รับมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะรับเงินไม่มาก ขณะที่ค่าครองชีพสูง ระบบครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุก็สูญหาย ทำให้เกิดปัญหาคนจน และฆ่าตัวตายของผู้สูงอายุในเกาหลีที่มีมากพอๆ กับวัยรุ่น จากสาเหตุที่ว่าลูกหลานไม่ดูแล อยู่ไปก็ไม่มีเงินดูแลชีวิตและสุขภาพ และกลัวว่าสมบัติจะไม่เหลือถึงลูกหลาน" ดร.อรพินท์ สฟโชคชัย นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมารัฐบาลเกาหลีดำเนิน 4 มาตรการเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ได้แก่ 1.มาตรการดูแลแรงงานสูงอายุ 2.มาตรการจูงใจแรงงานสูงอายุทำงานต่อในระบบ 3.มาตรการส่งเสริมอาชีพอิสระ 4.มาตรการเพิ่มจำนวนประชากร</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 18-21 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>รณว.สธ. ไทยชวนผู้นำสุขภาพโลก สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประชาคมโลก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร กล่าวว่า ประเทศไทยดำเนินการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมา 14 ปี โดยนอกเหนือจากพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างถ้วนหน้าของประชาชนไทยแล้ว รัฐบาลไทยได้ดำเนินการใน 5 ประเด็นหลักๆ คือ 1. เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ร้อพิสูจนส์สัญชาติแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม 2. ด้านความเหลื่อมล้ำของสิทธิประโยชน์ของสามกองทุน ประกัน 3. ด้านความยั่งยืนของระบบการเงินการคลัง 4. ด้านการยอมรับและคุณภาพของการให้บริการ และ 5. การสร้างระบบอภิบาลที่ดี</p>	-	-
ประเทศ	<p>สธ.เผยโรคเบาหวานทำให้สุขภาพะหวึงลดลงติดอันดับ 1 ร่วมมือโรงเรียนแพทย์ ปรับพฤติกรรมผู้ป่วยควบคุมการใช้ยา</p> <p>ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สหประชาชาติ ได้กำหนด 9 เป้าหมายควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยเน้นลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังร้อยละ 25 ภายในปี 2568 ซึ่งโรคเบาหวานและโรคอ้วนเป็นหนึ่งในค่าเป้าหมายไม่เพิ่มขึ้น ส่วนองค์การอนามัยโลก เน้นการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเน้นหนัก 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง</p> <p>สำหรับประเทศไทย โรคเบาหวานถือเป็นปัญหาสุขภาพะหวึง โดยในผู้หึงพบเป็นสาเหตุอันดับ 1 และผู้ชายพบเป็นสาเหตุอันดับ 7 จาก 10 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากการสำรวจอัตราการตายโรคเบาหวานตั้งแต่พ.ศ.2550-2557 มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับอัตราป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน จึงมีแผนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ตั้งเป้าหมาย ดังนี้ ลดอัตราป่วยรายใหม่, ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี, เลิกสูบบุหรี่ได้, ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน, ได้รับการประเมินความเสี่ยง และมีภาวะแทรกซ้อนและความพิการลดลง ใน 3 กลุ่มหลัก คือ 1.กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง จะไม่ให้ป่วย ใช้แผนพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัย 5 กลุ่มวัย ได้แก่ หึงตั้งครรภ์ เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล เช่น ลดการบริโภคน้ำตาล เพิ่มการออกกำลังกาย 2.กลุ่มป่วย จะมีการคัดกรอง ตรวจตั้งแต่เริ่มแรก รู้ผลและรักษาได้รวดเร็ว ใช้แผนพัฒนาคุณภาพระบบบริการ และเชื่อมโยงบูรณาการกับระบบสุขภาพสาขาอื่นๆ เช่น หลอดเลือดสมอง ตา ไต และ 3.กลุ่มพิการหรือรายที่ซับซ้อน จะดำเนินงานผ่านเขตสุขภาพ โดยบูรณาการผ่านระบบสุขภาพอำเภอ ตำบลจัดการสุขภาพ ซึ่งมี อสม.และทีมหมอครอบครัวดูแล เพื่อให้คนในครอบครัวสามารถดูแลผู้ป่วยได้เอง ทั้งนี้ จะร่วมกับโรงเรียนแพทย์พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคู่กับการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวาน ให้ควบคุมอาการได้</p>	-	-
ประเทศ	<p>รณว.สธ.ไทยร่วมเวทีเตรียมการสำหรับการจัดสรรงบประมาณโลกรอบที่ 5 ที่ประเทศญี่ปุ่น</p> <p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทยอภิปราย 3 เรื่องสำคัญในเวทีเตรียมการสำหรับการจัดสรรงบประมาณโลกรอบที่ 5 ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าถือเป็นเป้าหมายของการขจัดความยากจน เตรียมแผนรองรับในการจัดหางบประมาณต่อสู้อัดส์ วันโรคและมาลาเรียเมื่อสิ้นสุดการสนับสนุนจากกองทุนโลก พร้อมร่วมมือโครงการของภูมิภาค เพื่อจัดการปัญหา 3 โรคตามแนวชายแดนในระยะ 5 ปีต่อไป</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 18-21 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>กรมควบคุมโรค เผยปี 58 พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในคนไทย 155 ราย พิกการรุนแรงที่มองเห็นได้ร้อยละ 13 เหตุเพราะเข้ารับการรักษาช้า พร้อมแนะหากพบผิวหนังเป็นวงต่างขาวหรือแดง ขา ไม่คัน ให้รีบปรึกษาแพทย์</p> <p>นายแพทย์อำนวยการ กาจินะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์โรคเรื้อนในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงมาก สำหรับสถานการณ์ของโรคเรื้อนในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558) พบว่าปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรคเรื้อนที่ขึ้นทะเบียนรักษา 527 ราย โดยพบผู้ป่วยรายใหม่ในปี 2558 จำนวน 155 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยใหม่ที่มีความพิการที่มองเห็นได้ (พิกการระดับ 2) จำนวน 20 รายหรือร้อยละ 13 ซึ่งจำนวนลดลงกว่าปี 2553 ที่พบรายใหม่ 405 ราย และพิกการระดับ 2 จำนวน 60 ราย แต่ยังมีปัญหาที่นำเป็นห่วง คือในผู้ป่วยรายใหม่มีความพิการก่อนมาพบแพทย์รักษา เช่น นิ้วมือนิ้วเท้าหงิก งอ กุดหรือตัวนูน เปลือกตาปิดไม่สนิทเวลาหลับ สาเหตุเพราะผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาที่ล่าช้า โดยจะเห็นได้จากข้อมูล 5 ปีที่ผ่านมา(ปี 2553-2557) มีผู้ป่วยรายใหม่มีความพิการระดับ 2 อยู่ที่ร้อยละ 10-17 ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดเป้าหมายลดจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ทั่วโลกไม่เกิน 100 รายต่อประชากร 1 ล้านคน ในปี 2563 ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายกำหนดเป้าหมายลดจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ของประเทศไทย ไม่เกิน 100 ราย และลดอัตราความพิการระดับ 2 ในผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ไม่เกิน 0.3 รายต่อประชากร 1 ล้านคน (20 ราย) ในปี 2563 ได้เร่งดำเนินการใน 2 มาตรการสำคัญคือ 1.การเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่ที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาและในผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยที่ตกค้างในชุมชนได้รับการค้นพบโดยเร็ว และได้รับการรักษาตามมาตรฐาน ลดการเกิดความพิการระดับ 2 ในผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ และ 2.การพัฒนาเครือข่ายในการฟื้นฟูสภาพผู้ประสบปัญหาจากโรค เพื่อให้ได้รับการฟื้นฟูสภาพตามความเหมาะสม หรือสามารถพึ่งตนเองได้</p>	-	-
ประเทศ	<p>สธ.เตือนอากาศหนาวอาจเกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนัง</p> <p>นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช โฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า อุณหภูมิที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น จึงขอเน้นย้ำในเรื่องการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับ เมื่อเจอกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น ต่อมาไขมันใต้ผิวหนังจะสูญเสียความชุ่มชื้น แห้งกร้านและขาดความยืดหยุ่นส่งผลให้เกิดการลอกและคันบริเวณผิว เมื่อมีการเกาที่บ่อยและรุนแรงจะทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นถลอกเป็นแผล เกิดการบวม อักเสบ เสี่ยงต่อการติดเชื้อตามมา และเป็นต้นตอของโรคผิวหนังเรื้อรัง โดยอาการผิวหนังแห้งเป็นอาการสำคัญเบื้องต้นที่แสดงถึงสภาพผิวหนังที่เริ่มมีปัญหา แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 ผิวแห้งทั่วไป จะมีอาการผิวหนังแห้งตึงและคันเล็กน้อย พบเวลา อากาศเปลี่ยนแปลง ระดับที่ 2 ผิวแห้งปานกลาง จะพบในผู้ที่ เป็นโรคผิวหนัง หรือสัมผัสกับสารระคายเคืองอย่างต่อเนื่อง บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า แขน ขา ระดับนี้ผิวหนังจะลอกเป็นขุยหรือสะเก็ดเล็กน้อย แดงและคัน ระดับที่ 3 ผิวแห้งมาก ผิวหนังจะแห้งตึง ลอกเป็นขุยเป็นสะเก็ด ตึงปริแตกเป็นแผล แดงบวมคันหรือแสบ มักเกิดจากโรคผิวหนังเรื้อรัง หรือโรคภูมิแพ้รุนแรง โรคจากพันธุกรรม เช่น โรคสะเก็ดเงิน หรือสัมผัสสารระคายเคืองเป็นเวลานาน การดูแลสุขภาพผิวหนังในช่วงหน้าหนาวมีความจำเป็นอย่าง และต้องทำอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ทำความสะอาดผิวหนังเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยใช้ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดที่เหมาะสมกับผิว</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 18-21 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ชิมเสร์รา ฆ่าตัวตาย ภัยร้าย"ยาลดอ้วน-ดักไขมัน"ที่คนขายไม่เคยบอก อย.ว้าก! พบขายเกลื่อน</p> <p>ภก.ประพนธ์อ่างตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)เตือนว่า อย.ได้ตรวจจ้บร้านค้าออนไลน์ที่ทำผิดลักษณะนี้มาตลอด ปัญหาคือหากจะไปปิดเว็บไซต์สุดท้ายคนพวกนี้ก็จะเปิดอีก ดังนั้น ประชาชนต้องตระหนักและอย่าไปหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผสมยาดักไขมันลงไปนั้นโดยมีการอวดอ้างสรรพคุณว่าดักจับไขมัน ทำให้น้ำหนักลดนั้นถือว่าการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดตามพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ถูกปรับไม่เกิน5,000 บาท นอกนั้นยังต้องพิจารณาว่าการโฆษณานั้นเป็นเท็จหรือไม่ซึ่งหากไม่จริง เป็นเท็จ จะเข้าข่ายหลอกลวงอีกจำคุก 3 ปี ปรับ 3 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	-	-
ประเทศ	<p>เครียดเรื้อรังไม่รู้ตัว...อันตราย ทำร้ายวัยทำงาน</p> <p>จากผลการวิจัยของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในปี 2549 หนุ่มสาววัยทำงานมีสถิติเรื่องความเครียดสูงสุด และความเครียดเรื้อรังนี้เองที่เป็นสาเหตุทำลายสุขภาพและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ (NCDs) ของคนวัยทำงานได้ ซึ่งจากรายงานสถิติของกระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ.2552 พบว่าประชากรในกลุ่มวัยทำงานในภาพรวมเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในสัดส่วนที่สูงสุด น.พ.ฮันส์ เซลเยอ ชาวออสเตรีย ผู้ศึกษาเรื่องฮอร์โมน ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อคนเราเกิดความเครียด ฮอร์โมนกว่า 30 ชนิดในร่างกายเราจะปั่นป่วน ฮอร์โมนบางชนิดอาจจะหายไปหรือหยุดทำงาน และฮอร์โมนบางชนิดอาจจะทำงานหนักมากเกินไปความปั่นป่วนของฮอร์โมนนี้เองที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยทางกาย เริ่มตั้งแต่เจ็บป่วยเล็กน้อยไปจนถึงป่วยหนักเป็นโรคเรื้อรังต่างๆ ได้ นอกจากนี้วิถีชีวิตที่เครียดจะทำให้เกิดความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งทำให้เกิดความอ่อนแอต่อการได้รับเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori ซึ่งปนเปื้อนอยู่ในอาหารและน้ำดื่ม ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้แต่ในบางรายที่มีความเครียดสูงๆ และเรื้อรังนานมากๆ อาจเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ เช่น โรคความดันโลหิตและโรคหัวใจ</p>	-	-
ประเทศ	<p>ภารกิจสุดท้ายปราบโปลิโอ เจ็บเพิ่มอีกชนิด...พิชิตให้สิ้นโลก</p> <p>แม้ประเทศไทยจะได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลก ให้เป็น 1 ใน 11 ประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ปลอด "โรคโปลิโอ" หลังไม่พบผู้ป่วยเลยยาวนานกว่า 17 ปี แต่ปฏิบัติการกวาดล้างโปลิโอของไทย...ยังไม่จบ!!! ปัจจุบันอุบัติการณ์ของโรคโปลิโอลดลงอย่างมาก โดยประเทศไทยพบผู้ป่วยโปลิโอรายสุดท้ายในเดือนเมษายน ปี 2540 และอยู่ในสถานะ "ปลอดโรค" โปลิโอมาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการให้วัคซีนโปลิโอครอบคลุมได้ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลกมีแผนกำจัดไวรัสโปลิโอในวัคซีนชนิดที่ 2 ให้หมดไปจากโลกนี้ โดยนำวัคซีนโปลิโอ "ชนิดฉีด" หรือ IPV มาใช้ในเด็กอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อ "ปูพื้น" ให้เด็กมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโปลิโอทั้ง 3 ชนิด โดยเฉพาะภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโปลิโอชนิดที่ 2 ซึ่งเริ่มดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 หลังจากนั้น เดือนเมษายน ปี 2559 ทุกประเทศจะเปลี่ยนไปใช้วัคซีนโปลิโอ "ชนิดกิน" หรือ OPV เป็นส่วนประกอบ 2 ชนิด คือ ชนิดที่ 1 และ 3 แทนวัคซีนโปลิโอที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มีส่วนประกอบของไวรัสโปลิโอ 3 ชนิด อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยองค์การอนามัยโลกคาดว่าจะกำจัดไวรัสโปลิโอชนิดที่ 1 และ 3 ให้หมดไปภายในปี 2563</p>	-	-




สรุปประเด็นข่าว วันที่ 18-21 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>เช่น'ภยหนาว'ตายแล้ว1ศพ อุตุฯเตือนลดอีก4-7องศาฯ</p> <p>พ.ต.ท ยุติวิชัย โฉมสะอาด พนักงานสอบสวน สภ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ รับแจ้งมีผู้นอนเสียชีวิต ภายในรถเก๋ง เฟอร์โยต์ สีขาว ทะเบียน งฉ 4607 กท. ซึ่งจอดอยู่ภายในบ้านเลขที่ 15 หมู่ 16 ต.โคกสะอาด ที่เกิดเหตุพบศพนายสินสมุทร ยาปิ่น อายุ 40 ปี นอนหงายอยู่บนเบาะที่นั่งด้านข้างคนขับอยู่ในสภาพเอนนอน ประตูลงทุกด้านยังปิดสนิท แต่มีการเปิดกระจกกลางเล็กน้อย ตรวจสอบไม่พบบาดแผล หรือร่องรอยถูกทำร้ายแต่อย่างใด สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายเดินทางมาเยี่ยมเพื่อนตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 16 ธ.ค. ที่ผ่านมามีการตั้งวงดื่มกินสังสรรค์กระทั่งตึกจึงแยกย้ายกันพักผ่อน โดยนายสินสมุทรเข้าไปนอนในรถคันดังกล่าว ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น กระทั่งรุ่งเช้าพบว่าเสียชีวิตไปแล้ว คาดว่าผู้ตายน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ประกอบกับดื่มเหล้า และนอนหลับท่ามกลางอากาศหนาวจึงซ็อกเสียชีวิต</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>เตือนระวังโรคหน้าหนาวหวัดใหญ่-ปอดบวม</p> <p>พญ.วันทนี วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว เป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง ประชาชนอาจเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะโรคที่มักเกิดขึ้นในฤดูหนาวและสามารถแพร่กระจายได้เร็ว อาทิ โรคไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคสุกใส โรคมือ เท้า ปาก และโรคอุจจาระร่วง ซึ่งการป้องกันดังกล่าวสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยตนเองด้วยการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและอบอุ่นอยู่เสมอ เพื่อให้ร่างกายมีความต้านทานโรค รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ สะอาด ปรุงสุกใหม่ ๆ สำหรับผู้ป่วยไม่ควรเข้าไปในแหล่งชุมนุมชนหากจำเป็นต้องเข้าไปให้สวมหน้ากากอนามัย หรือใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากและปิดจมูกเวลาไอ จาม รวมถึงสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลต้องหมั่นดูแลรักษาสุขลักษณะของสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ กำจัดอุจจาระเด็กให้ถูกต้อง จัดให้มีอ่างล้างมือและส้วมที่ถูกต้อง</p>	<p>สถานการณ์วันที่ 1 ม.ค.-15 ธ.ค.58 อัตราป่วย 45.78 ต่อแสนประชากร ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต</p> <p>อัตราป่วยสะสมสูงสุด สากล(88.22) วชิรธรรม(79.33) สามงาม(77.03) วันที่ 1-15 ธ.ค.58 พบผู้ป่วยสูงกว่า Median 5 ปี</p> <p>ย้อนหลังในเกือบทุกอำเภอ ยกเว้น วังทรายพูน โททะเล บึงนาราง วชิรธรรม</p>	
ภูมิภาค	<p>ไข้เลือดออกระบาดหนักปี58ยอดผู้ป่วยทะลัก4เท่าตัว</p> <p>นางวันทนี วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพ มหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯตั้งแต่ต้นปี 58 นั้น กรุงเทพฯมีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้วจำนวนกว่า 25,282 ราย โดยมีผู้ป่วยถึงขั้นเสียชีวิตจำนวน 3 ราย ซึ่งมากกว่าจำนวนผู้ป่วยสะสมในปี 57 ที่มีเพียง 5,582 รายเท่านั้น และไม่มีจำนวนผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดโดยจากสถิติผู้ป่วยไข้เลือดออก จะเห็นได้ว่าโรคมีความรุนแรงและแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น โดยกรุงเทพฯถือเป็นเมืองที่มีอัตราผู้ป่วยมากเป็นอันดับ 9 ของประเทศสำหรับกลุ่มอายุที่พบเป็นโรคสูงสุด 3 ลำดับแรกของกรุงเทพฯคือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี มีผู้ป่วยจำนวน 3,169 ราย กลุ่มอายุ 15-19 ปี มีผู้ป่วยจำนวน 3,194 ราย และกลุ่มอายุ 20-24 ปีมีผู้ป่วยจำนวน 3,317 ราย ส่วนผู้ป่วยอื่น ๆ จะอยู่ในวัยทำงาน วัยเด็ก และวัยชรา ทั้งนี้เขตพื้นที่ที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุดได้แก่ 1.เขตสวนหลวงมีอัตราป่วย 721.46 รายต่อประชากรแสนคน 2.เขตวัฒนามีอัตราป่วย 701.63 รายต่อประชากรแสนคน 3.เขตบางพลัดมีอัตราป่วย 701.54 รายต่อประชากรแสนคน 4.เขตห้วยขวางมีอัตราป่วย 671.23 รายต่อประชากรแสนคน และ 5.เขตลาดพร้าวมีอัตราป่วย 670.23 รายต่อประชากรแสนคน โดยคาดการณ์ว่าในปี 59 โรคไข้เลือดออกจะมีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้นอีกด้วย</p>	<p>สถานการณ์วันที่ 1 ม.ค.-18 ธ.ค.58 อัตราป่วย 151.1 ต่อแสนประชากร</p> <p>อัตราป่วยสะสมสูงสุด ดงเจริญ (395.03) วังทรายพูน (244.23) วชิรฯ (231.65) พบผู้ป่วยสูงกว่า Median 5 ปี</p> <p>ย้อนหลังในเกือบทุกอำเภอ ยกเว้น อ.บางมูลนาก,อ.สามงาม</p>	



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 18-21 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>สลด! เหยื่อรถทัวร์มาเลย์คว่ำที่ต๋อยสะเก็ด ตายเพิ่มเป็น 13 เจ็บอีก 12</p> <p>เกิดเหตุรถบัสนักท่องเที่ยวพลิกคว่ำทางหลวงสาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย บริเวณ กม.ที่ 43 บ้านปางแพน อ.ต๋อยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ รถทัวร์คันดังกล่าวเป็นของ บริษัทวีรพันธ์ทัวร์ หมายเลขทะเบียน 30-0485 เชียงใหม่ ขนาด 20 ที่นั่ง มีนายสมพร บัวหลวง อายุ 58 ปี เป็นคนขับ ภายในรถทัวร์มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน - คนขับ และพนักงานบนรถ รวม 23 คน ก่อนเกิดเหตุได้เฉี่ยวชนรถเก๋ง SUZUKI ยี่ห้อ สวิฟ ที่มีผู้โดยสาร และคนขับรวม 2 คน ตกข้างทางด้านปางแพน (กม.42-43) ถนนเชียงใหม่-เชียงราย เขต ต.ป่าเมี่ยง อ.ต๋อยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เบื้องต้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น 25 ราย แบ่งเป็นผู้เสียชีวิต 13 ราย (เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 11 ราย เสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก 2 ราย) บาดเจ็บรวม 11 ราย แยกเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 4 ราย ถูกส่งส่งตัวไปรักษาต่อที่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 2 ราย - รพ.นครพิงค์ 1 ราย และ รพ.แมคคอร์มิค 1 ราย , บาดเจ็บปานกลาง 6 ราย ส่งเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.แมคคอร์มิค 1 ราย - รพ.กรุงเทพ 3 ราย - รพ.นครพิงค์ 1 ราย , บาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย รักษาตัวอยู่ที่ รพ.ต๋อยสะเก็ด และมีผู้ไม่ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>แจ้งอัตราค่าบริการ พันทมอควันกำจัดขยะ</p> <p>นายสุวิทย์ แสงเสนห์ ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา กล่าวว่า เขต ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมกันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยวิธีต่างๆ เช่น การตรวจสอบบริเวณรอบบ้านไม่ให้มีน้ำขัง การเปลี่ยนถ่ายน้ำในภาชนะเป็นประจำ เป็นต้น ซึ่งในกรณีที่ประชาชนมีความประสงค์จะขอรับบริการพันทมอควันกำจัดขยะ เขต ได้กำหนดอัตราค่าบริการตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยอัตราค่าบริการและหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. 2544 ดังนี้ 1.พื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร คิดค่าบริการครั้งละ 200 บาท 2.พื้นที่เกิน 300 ตารางเมตร คิดค่าบริการเพิ่มขึ้น 50 บาทต่อ 100 ตารางเมตร (พื้นที่เกิน 50ตารางเมตรขึ้นไป ให้คิดเป็น 100 ตารางเมตร) แต่หากเป็นกรณีพันทมอควันกำจัดขยะเนื่องจากเพื่อรองรับเหตุรำคาญ ระวังโรคระบาด หรือรองรับเหตุอื่นใดอันเกี่ยวแก่สุขภาพและอนามัยของประชาชนโดยทั่วไปจะได้รับการยกเว้นค่าบริการ</p>	-	-
จังหวัด	<p>มีผู้โพสต์ Facebook ใช้ชื่อว่า “ศูนย์พระไวย่ พิจิตร” ได้โพสต์ข้อความว่า “รายงานท่าน 01 ได้รับแจ้งจากเมือง มีว40 แยกบ้านแขก เป็นรถเก๋งมาด้า2สีขาวสงสัยว่าจะหลุดโค้งแล้วชนต้นไม้หักขาด2ท่อน มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย3รายมีแผลตามตัว อีก1รายมีอาการสาหัส ไปกักรถแอม1รายเป็นคนขับ และไปกักรถ ค1 1ราย นำส่ง ร.พ.พิจิตร ค1 30-35-45-46..ค7สนับสนุนในที่เกิดเหตุรับผู้ได้รับบาดเจ็บอีก1ราย..วิทย์31เครดิตสภาพพระไวย่ 45”</p> 	<p>-</p> <p><input checked="" type="radio"/> ชอบ <input checked="" type="radio"/> ทราย</p> <p><input type="radio"/> ชอบพบ <input type="radio"/> ลงนัด</p> <p><input checked="" type="radio"/> แจ้งผู้เกี่ยวข้อง</p> <p><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <i>สว-ศค</i></p> <p><input type="radio"/> ประสาน.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)</p>	-

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

21 ธ.ค 2558

